

**กรอบระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน  
ข้าราชการพลเรือนสามัญ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔**

ขั้นตอนดำเนินการ	ระยะเวลา/ผู้ปฏิบัติ
<p><u>ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการ</u></p> <p>๑.๑ ทบทวนงานที่ได้ดำเนินการผ่านมา</p> <p>๑.๒ กำหนดเป้าหมายของงาน และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานตามแผนงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ และงานตามภารกิจหลัก รวมทั้งคำรับรองปฏิบัติราชการ</p> <p>๑.๓ เตรียมการมอบหมายงานและกำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และค่าเป้าหมายของงานให้แก่กลุ่ม / ฝ่าย และข้าราชการในสังกัด</p>	<p>พฤศจิกายน ๒๕๕๓</p> <p>-ฝ่ายยุทธศาสตร์</p> <p>-กลุ่ม/ฝ่าย/อำเภอ</p> <p>-ฝ่ายบริหารทั่วไป</p>
<p><u>ขั้นตอนที่ ๒ การประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล</u></p> <p>- สำนักงานเกษตรจังหวัดจัดทำประกาศและแจ้งเวียนสำนักงานเกษตรอำเภอ/เจ้าหน้าที่</p> <p>- สำนักงานเกษตรจังหวัดจัดทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง</p>	<p>ภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ -ฝ่ายบริหารทั่วไป</p>
<p><u>ขั้นตอนที่ ๓ การจัดทำดัชนีชี้วัดรายบุคคล</u></p> <p>๓.๑ ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (DW)</p> <p>๓.๒ จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ</p> <p>๓.๓ การปรับปรุง เพิ่มเติม ตัวชี้วัดและข้อตกลง</p>	<p>๑๗-๑๘ พ.ย. ๒๕๕๓</p> <p>-ฝ่ายยุทธศาสตร์</p> <p>- กลุ่ม/ฝ่าย/อำเภอ</p> <p>ภายใน ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๓</p>
<p><u>ขั้นตอนที่ ๔ การติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน</u></p> <p>๔.๑ ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทุกระดับ พร้อมบันทึกผล โดยใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะติดตามนิเทศงานของจังหวัด</li> <li>- การประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ</li> </ul> <p>๔.๒ ผู้ถูกประเมินบันทึกและจัดทำหลักฐานการปฏิบัติราชการและรายงานผลต่อผู้ประเมินทุกระยะและขอคำปรึกษากรณีมีปัญหาและอุปสรรค</p>	<p>พฤศจิกายน ๒๕๕๓-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔</p> <p>-ทีมติดตามนิเทศงาน</p> <p>-เกษตรอำเภอ</p> <p>-ผู้ถูกประเมินทุกระดับ</p>
<p><u>ขั้นตอนที่ ๕ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้คะแนน</u></p> <p>-ผู้ประเมินดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ/พนักงานทุกระดับและกรอกรายละเอียดในแบบสรุปผลฯ พร้อมเอกสารประกอบ</p>	<p>ภายในสัปดาห์ที่ ๑ ของเดือน มีนาคม ๒๕๕๔</p> <p>-ผู้ประเมิน</p>
<p><u>ขั้นตอนที่ ๖ พิจารณาผลคะแนนกับวงเงินงบประมาณ</u></p> <p>๖.๑ ผู้ประเมินพิจารณาผลคะแนนประเมินร้อยละส่งให้งานเจ้าหน้าที่รวบรวมเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ของสำนักงานเกษตรจังหวัด</p> <p>๖.๒ สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาผลการประเมินและวงเงินที่ใช้เลื่อน</p>	<p>ภายในสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนมีนาคม ๒๕๕๔</p> <p>-ผู้ประเมิน</p> <p>-ฝ่ายบริหารทั่วไป</p>

กรอบระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน  
ข้าราชการพลเรือนสามัญ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ต่อ)

ขั้นตอนดำเนินการ	ระยะเวลา/ผู้ปฏิบัติ
<p><u>ขั้นตอนที่ ๗ การจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองจังหวัดฯ</u></p> <p>- สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองของสำนักงานเกษตรจังหวัดให้สำนักงานจังหวัดเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ของจังหวัด</p>	<p>สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน มีนาคม ๒๕๕๔ -ฝ่ายบริหารทั่วไป</p>
<p><u>ขั้นตอนที่ ๘ แจ้งผลการประเมิน</u></p> <p>- สำนักงานเกษตรจังหวัดประกาศรายชื่อบุคคลที่มีผลการประเมินดีเด่นและดีมากให้ทราบทั่วกัน</p> <p>- สำนักงานเกษตรจังหวัดแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบและให้ผู้รับการประเมินรับทราบผลการประเมิน</p>	<p>ภายในสัปดาห์ที่ ๔ ของ เดือนมีนาคม ๒๕๕๔ -ฝ่ายบริหารทั่วไป</p>